

BÁO CÁO

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của HĐND huyện, khóa VI

UBND huyện nhận Báo cáo số 23/BC-MTTQ-BTT ngày 14/10/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, các địa phương trả lời những nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách và trả lời cụ thể như sau:

I. Về giao thông

1. Cử tri xã Sơn Mùa đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng nâng cấp lại tuyến đường của huyện từ Nhà Thanh Nhân đi ngã ba nhà Ông Tánh đã xuống cấp. Làm mương thoát nước từ Trung Tâm Quỹ đất cũ đi nhà ông Bọt thôn Huy Em

Trả lời:

Qua kiểm tra theo kiến nghị của cử tri xã Sơn Mùa thì đoạn đường và mương thoát nước dọc mà cử tri đề xuất thuộc tuyến đường Đô thị 05, do huyện quản lý. Tại đoạn đường từ nhà Thanh Nhân đi ngã ba nhà ông Tánh đã xuống cấp và đoạn mương thoát nước từ Trung tâm Quỹ đất cũ đi nhà ông Bọt thôn Huy Em chưa được đầu tư nên nước tràn ra mặt đường. Ý kiến của cử tri là hết sức thiết thực. Về nội dung này, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, khái toán và báo cáo UBND huyện tại Tờ trình số 30/TTr-KT&HT ngày 11/11/2024, UBND huyện sẽ xem xét trình HĐND huyện để quyết định phân bổ kinh phí để thực hiện trong năm 2025.

2. Cử tri xã Sơn Mùa: Đề nghị UBND huyện phối hợp với BQL đường Trường Sơn Đông làm kè chống sạt lở tại 2 điểm KDC Tư Vĩ, thôn Huy Em và KDC Nước Reo, thôn Tu La.

Trả lời:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Sơn Mùa, Hạt Quản lý đường bộ trường Sơn Đông tổ chức kiểm tra vị trí sạt lở theo kiến nghị của cử tri, cụ thể.

Tại vị trí Km155+200 bên phải tuyến thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông (khu dân cư Mang Dung, thôn Tu La, xã Sơn Mùa) có điểm sạt lở vào năm 2019 và có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi có mưa bão xảy ra. Phía trên vị trí sạt lở có 07 hộ dân đang sinh sống.

+ Tại vị trí Km157+300 bên trái tuyến thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông (khu dân cư Tư Vĩ, thôn Huy Em, xã Sơn Mùa) có điểm sạt lở vào năm

2021 và có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi có mưa bão xảy ra. Bên phải vị trí Km157+300 (vị trí sạt lở) có 07 hộ dân đang sinh sống.

Vị trí hai khu dân cư này UBND xã Sơn Mùa đã đưa vào phương án di dời, sơ tán hộ dân khi có thiên tai xảy ra. Việc kiến nghị của người dân là chính đáng. Tuy nhiên, tuyến đường này thuộc quản lý của Văn phòng Quản lý đường bộ III.1. UBND huyện sẽ đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 xem xét, có biện pháp xử lý.

3. Cử tri thôn Nước Tang, xã Sơn Bua: Đề nghị xây dựng cầu mới bê tông xi măng cốt thép từ xóm ông Miêng đi xóm Ông Lập để người dân vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi.

Trả lời:

Theo trả lời của UBND xã Sơn Bua, hiện nay trên tuyến đường này đã có cây cầu dây (*cầu treo*) xóm ông Miêng đi từ KDC Nước Niêm qua xóm ông Miêng - ông Lập; cây cầu này chỉ phục vụ đi lại cho nhân dân (xe máy và đi bộ). Tuy nhiên người dân có thể vận chuyển hàng hóa, nông sản bằng xe ô tô theo tuyến đường Làng thanh niên lập nghiệp đi UBND xã và ngược lại.

Bên cạnh đó cây cầu này chưa có trong quy hoạch giao thông cấp huyện giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 và để đầu tư được cây cầu bằng BTCT này cần có nguồn kinh phí lớn. UBND xã sẽ bảo lưu ý kiến của cử tri, trong thời gian sắp đến UBND xã sẽ kiến nghị cơ quan cấp trên đưa vào quy hoạch giao thông giai đoạn 2025-2030.

4. Cử tri thôn Mang He, xã Sơn Bua: Đề nghị huyện làm cầu dây tại KDC Mang He, xóm ông Dừa đi qua cánh đồng Mang Sét khoản 34 hộ dân đang canh tác làm ăn sản xuất tại cánh đồng Mang Sét đi Làng thanh niên lập nghiệp.

Trả lời:

Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất 2021-2030 thì công trình cầu treo này sẽ được đầu tư vào năm 2025. Tên danh mục là Cầu treo KDC Mang He đi Mang Zét. Kinh phí dự kiến 1,5 tỷ đồng. UBND xã Sơn Bua sẽ thực hiện đầu tư khi có nguồn vốn được phân khai.

5. Cử tri thôn Nước Kìa, xã Sơn Tinh kiến nghị mở đường dân sinh từ đội 3 đến Nước Lót thôn Nước Kìa để phục vụ cho sản xuất, với chiều dài là 2,0 km.

Trả lời:

Kiến nghị của cử tri Thôn Nước Kìa là chính đáng, trong thời gian tới UBND xã Sơn Tinh sẽ rà soát lại nhu cầu đầu tư và tổng hợp để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn trong giai đoạn 2026-2030. Vì hiện UBND xã đang tận dụng các nguồn lực để đầu tư các tiêu chí chưa đạt và cấp bách để đạt tiêu chí Nông thôn mới như: Nâng cấp nhà văn hóa các thôn, đầu tư công viên cây xanh trung tâm xã và một số tuyến đường vào các khu dân cư phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ dân sinh.

6. Cử tri thôn Nước Kìa, xã Sơn Tinh kiến nghị HĐND các cấp bố trí kinh phí làm cầu bê tông cốt thép từ đội 2 qua đội 3, 4 thôn Nước Kìa xã Sơn Tinh để bà con nhân dân trong thôn vận chuyển nông sản để phát triển kinh tế.

Trả lời

Kiến nghị của cử tri Thôn Nước Kìa là chính đáng, thời gian tới UBND xã Sơn Tinh sẽ rà soát và đưa vào kế hoạch trung hạn trong giai đoạn 2026-2030 để có cơ sở triển khai thực hiện.

7. Cử tri xã Sơn Liên: Đề nghị Nhà nước sớm có kế hoạch đầu tư bê tông đường Tỉnh lộ 623 từ UBND xã đến Cầu Tà Meo (phần chưa được bê tông hóa).

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền của Tỉnh và đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 25/9/2024 với nội dung: Đoạn từ xã Sơn Mùa đi xã Sơn Liên, tuyến đường tỉnh ĐT.623, trước đây thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã không đăng ký danh mục vay vốn ADB thực hiện để thực hiện đầu tư trong thời gian đến (theo Công văn số 1776/UBND-KGVX ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về việc phúc đáp nội dung đề nghị của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên thực hiện san gạt lề đường, sửa chữa, thanh thải hệ thống thoát nước, vá ổ gà, khắc phục hư hỏng mặt đường trên tuyến; đồng thời, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông để thực hiện sửa chữa một số vị trí bị hư hỏng nặng trên tuyến.

Trong thời gian đến, Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên tuyến, bố trí kinh phí sự nghiệp giao thông để sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT trên đoạn tuyến để đảm bảo ATGT, thuận tiện cho việc lưu thông của người dân.

Mặt khác, tại Báo cáo số 271/BC-HĐND ngày 02/12/2024 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, nội dung này được Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo nâng cấp, sửa chữa toàn tuyến đường Tỉnh lộ 623, đoạn từ xã Sơn Mùa đi Sơn Liên để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến đường này.

8. Cử tri xã Sơn Liên đề nghị nhà nước sớm có kế hoạch đầu tư tuyến đường Ngọc Lân – Mang Rẫy để thuận tiện giao thông cho người dân, đặc biệt là các hộ dân di dời đến ở tại khu định canh, định cư tập trung thôn Tang Tong.

Trả lời:

Tuyến đường này thuộc thẩm quyền quản lý của xã Sơn Liên, đã được UBND xã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030, sẽ tổ chức đầu tư trong thời gian đến.

II. Về hế độ, chính sách

1. Cử tri Sơn Mùa đề nghị Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện quan tâm giải quyết tiền truy lĩnh cho người có công với cách mạng. Theo đó, từ 01/7/2024 mức lương cơ sở tăng, hiện nay người có công với cách mạng vẫn đang nhận mức lương cũ.

Trả lời:

Về nội dung này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động và đề nghị đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung dự toán để kịp thời chi theo mức chi mới cũng như truy lĩnh phần tăng chênh lệch đến Người có công với cách mạng;

Đồng thời, ngày 12/11/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 06/TB-LĐTBXH về tình hình chậm chi trả chế độ ưu đãi cho các đối tượng Người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Trong đó có nêu: “Nhằm giúp người dân hiểu rõ tình hình hiện tại và chia sẻ với khó khăn trong công tác chi trả chế độ, Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tây kính đề nghị UBND các xã phối hợp thông báo đến các đối tượng được hỗ trợ ưu đãi tại địa phương về tình hình chi trả chậm, đồng thời giải thích và động viên người dân yên tâm chờ kinh phí bổ sung được cấp từ ngân sách cấp trên.” Và phòng cũng cam kết chi trả sớm nhất đến các đối tượng khi nhận được kinh phí bổ sung từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Cử tri xã Sơn Dung kiến nghị việc thực hiện Chi trả không dùng tiền mặt đối với chế độ Người có công cách mạng trong thời gian qua, về chủ trương là đúng đắn, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn nhiều bất cập như: Địa điểm chi trả chật chội, không có nơi để ngồi đợi, trong khi người hưởng chính sách phần lớn là người già, yếu. Ngoài ra hiện nay Ngân hàng chỉ thực hiện chi trả trong 02 ngày (ngày 10 và 15 hàng tháng) số ngày chi trả quá ít trong khi người đi nhận chính sách thì đông, làm cho đối tượng mất rất nhiều thời gian để chờ đợi (Từ 8 giờ sáng đến 21 giờ đêm), nếu thực hiện chi không hết Ngân hàng còn yêu cầu đối tượng xuống chi nhánh tại Sơn Hà để được nhận tiền. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với ngân hàng Agribank sớm có biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng chính sách. Đồng thời nên phân chia thời gian chi trả cho các xã.

Trả lời:

Theo ý kiến trả lời của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Sơn Hà trả lời như sau:

- Về địa điểm giao dịch: Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Sơn Hà đã di chuyển từ điểm chi tại Kho bạc Nhà nước Sơn Tây sang địa điểm nhà xe của cơ quan Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và có đủ ghế ngồi chờ giao dịch.

- Về phiên giao dịch: giao dịch vào ngày 10 và ngày 15 hàng tháng là đảm bảo thời gian phục vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, việc giao dịch hầu hết là người già yếu, đi lại khó khăn khi giao dịch phải thực hiện việc xác minh, đối chiếu thông tin, hỗ trợ lập chứng từ, ký, điểm chỉ...cho từng người nên dẫn đến thời gian giao dịch muộn.

Hiện nay, Ngân hàng đã thông báo đến từng xã để phân luồng thời gian đến nhận tiền theo 02 ngày (ngày 10 và 15) hàng tháng nên không còn tình trạng tập trung đông người và được giải quyết kịp thời trong giờ hành chính.

III. Về an ninh, trật tự

1. Cử tri xã Sơn Tân: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét có biện pháp đối với xe ô tô tải phóng nhanh, vượt ẩu luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông

trên tuyến đường Tỉnh lộ 623 đoạn qua địa bàn xã Sơn Tân; Tỉnh lộ 623 chạy qua 3 thôn (Bãi Mầu, Ra Nhua, Đắc Be) thuộc địa phận xã là 12 km đường quanh co, độ dốc lớn, gần đây vào ngày 03/10/2024 tại km 15+200 xe ô tô tải trên tuyến lưu thông theo hướng từ huyện Sơn Tây về huyện Sơn Hà trong quá trình xuống dốc mất thăng xe tông vào núi (chết một người).

Trả lời:

- Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Mặc dù đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện, tuy nhiên từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra **04** vụ TNGT, làm **02** người chết, **06** người bị thương, trong đó có 1 vụ người gây tai nạn giao thông điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, riêng trên tuyến đường ĐT623 chạy qua huyện Sơn Tây trong năm xảy ra **02** vụ TNGT, làm chết **02** người, bị thương **02** người (01 vụ tại xã Sơn Tân, 01 vụ tại xã Sơn Dung).

Trong thời gian đến Công an huyện tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Ban An toàn giao thông huyện Sơn Tây cấm các biển cảnh báo tại các đoạn đường đèo dốc, nguy hiểm; hạn chế tốc độ, tải trọng tại các tuyến đường trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT phù hợp với từng địa bàn, đối tượng để phát huy hiệu quả cao nhất. Tiếp tục tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT theo 5 chuyên đề và các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

2. Cử tri xã Sơn Tân: Để đảm bảo tính mạng cho học sinh, người dân và các phương tiện tham gia giao thông, đề nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng đường tránh nạn tại dốc Hoắc Liên (Từ km9+740 đến km11+820) và dốc Cây Ké (Từ km15 đến km16+300), đối với các điểm trường học, khu dân cư bố trí biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo tốc độ, gờ giảm tốc nhằm giới hạn và hạn chế tốc độ cho các phương tiện tham gia lưu thông.

Trả lời:

Việc xây dựng đường tránh nạn tại dốc Hoắc Liên và dốc Cây Ké trên tuyến đường ĐT623 tại xã Sơn Tân thuộc thẩm quyền của Tỉnh quản lý. Ngày 10/10/2024, UBND huyện đã có Công văn số 2710/UBND đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi xem xét khảo sát, đầu tư đường lánh nạn tại đoạn đường từ Km9+740 đến Km11+820 và đoạn từ Km15+000 đến Km16+400 thuộc tuyến đường tỉnh lộ 623 và gắn biển chỉ dẫn cảnh báo đường đèo dốc dài, quanh co hay xảy ra tai nạn.

IV. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng

1. Cử tri thôn Tà Đô, xã Sơn Tân: Kiến nghị UBND huyện Sơn Tây sớm chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đường ĐH.86 (Sơn Tân - Sơn Mùa) phân đoạn thuộc địa bàn xã Sơn Tân. Vì hiện nay đơn vị thi công mượn đất của người dân đã mở đường phóng tuyến được 600m, nhưng chưa chi trả tiền bồi thường cho nhân dân. Mặt khác khi thu hồi diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, đối với

phần đất còn lại trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) người dân đề nghị chính lý để tiếp tục canh tác, sản xuất. Vì vậy, các cấp có thẩm quyền xem xét chính lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) và trao trả lại Giấy chứng nhận cho người dân trước khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

Trả lời

Vừa qua BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Sơn Tây đã phối hợp với UBND xã Sơn Tân, thôn Tà Đô, các hộ dân bị ảnh hưởng và các đơn vị có liên quan tiến hành đo đạc, hoàn thiện bản đồ, thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, xác minh lại trên nền bản đồ đất lâm nghiệp đã được cấp thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất (sổ đỏ). Trong quá trình kiểm tra xác minh phát hiện có 38 giấy CNQSD đất được cấp nằm trong phạm vi GPMB công trình, các giấy CNQSD đất này không trùng khớp với diện tích, ranh giới, vị trí, chủ sử dụng... ; Có 18 GCN có ranh chồng lấn hoặc đo bao luôn phần đất do UBND quản lý (đất giao thông DGT, đất sông suối SON, đất cà rân, nghĩa trang NTD); Đồng thời đa số các hộ dân trồng các loại cây cối, hoa màu không đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận đã cấp (*ví dụ: đất theo GCN là (RSX) đất trồng rừng sản xuất nhưng thực tế lại trồng cây lâu năm (CLN), đất trồng cây hàng năm (NHK) nhưng thực tế lại trồng cây lâu năm (CLN)*). Do đó khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định bản đồ, áp giá bồi thường, hoàn thiện phương án. Với những khó khăn, vướng mắc trên BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện đã phối hợp làm việc với các phòng ban chuyên môn, UBND xã Sơn Tân và nhiều cuộc họp do UBND huyện tổ chức. Tuy nhiên đến nay cũng chưa thống nhất cách lập phương án, nguyên nhân:

+ Đặc thù các hộ dân trồng các loại cây cối, hoa màu không đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận đã cấp nên không có cơ sở bồi thường cây lâu năm trồng trên đất cây hàng năm và ngược lại.

+ Không có cơ sở thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người có giấy chứng nhận vì người có giấy không phải là người trực tiếp sản xuất (quy định tại khoản 1, điều 19 và khoản 1 điều 22 Nghị định 88/2024/NĐ- CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ).

+ Phần diện tích đất do UBND xã quản lý (*vấn đề bù cho người dân có giấy chứng nhận là ko đúng quy định*).

Để đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, người dân có giấy CNQSD đất đã được cấp và quy định của pháp luật về đất đai và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, sớm chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị chính quyền xã Sơn Tân và các đơn vị liên quan xem xét phối hợp BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện thực hiện thu hồi các giấy CNQSD đất hoặc hủy đối với các giấy CNQSD đất đã mất vì cấp sai so với hiện trạng.

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB theo hiện trạng sử dụng đất; Tiến hành điều tra và cấp mới giấy CNQSD đất đối với các hộ đã bị thu hồi giấy CNQSD đất do cấp sai và các hộ có đất nhưng chưa có giấy chứng nhận theo

quy định hiện hành (cấp giấy theo hiện trạng) và chi phí cấp GCN thì các hộ dân tự chi trả

2. *Cử tri thôn Nước Kìa, xã Sơn Tinh: Kiến nghị với HĐND và UBND huyện sớm bố trí kinh phí xây dựng kè chống sạt lở tại đội 2 thôn Nước Kìa cho 08 hộ với 27 nhân khẩu, do vùng này có nguy cơ sạt lở cao.*

Trả lời:

Khu vực sạt lở tại đội 2 thôn Nước Kìa có 08 hộ, với 27 nhân khẩu sinh sống, đây là vùng có nguy cơ sạt lở cao. Việc đầu tư kè chống sạt lở nguồn kinh phí rất lớn. Thời gian tới UBND xã Sơn Tinh sẽ xây dựng kế hoạch di dời xen ghép và vận động những hộ này di dời dân xen. Đồng thời UBND xã sẽ làm các thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét đầu tư công trình này.

3. *Cử tri Sơn Mùa: Đề nghị Ban quản lý dự án huyện sớm chi trả tiền đền bù bờ kè chống sạt lở gần Công an huyện. Hiện nay kè làm gần xong 5 hộ dân bị ảnh hưởng chưa được nhận tiền.*

Trả lời:

Hiện nay công trình: Kè chống sạt lở TT huyện (Đoạn bờ tả đoạn 3), địa điểm xã Sơn Mùa, đơn vị thi công đang tiến hành thi công phần tường chắn nằm trên phần đất của các hộ dân thôn Nước Mìn, xã Sơn Mùa. Tuy nhiên trong quá trình đo đạc diện tích đất của 04 hộ dân gồm: Đinh Văn Rẫy, Đinh Văn Bê, Đinh Văn Tôi, Đinh Thị Biết thì một phần diện tích đất của 04 hộ dân trên nằm trong Giấy chứng nhận của ông: Đinh Khả Đế và bà: Đinh Thị Bằng nên BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện chưa thể tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 29/8/2024, UBND huyện ban hành Thông báo số 211/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. Theo đó, đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh khu vực Sơn Hà - Sơn Tây rà soát, khẩn trương có văn bản trình Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh, cấp đổi hoặc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1093, tờ bản đồ số 10, loại đất BHK, diện tích 4.184,8m², số vào sổ cấp GCN: CS05315 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29/12/2017 cho ông Đinh Khả Đế và bà Đinh Thị Bằng với lý do cấp không đúng ranh giới, diện tích thực tế sử dụng.

Khi vướng mắc trên được giải quyết, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thực hiện các bước tiếp theo trong công tác đền bù theo quy định của pháp luật.

4. *Cử tri xã Sơn Liên: Đề nghị nhà nước sớm chi trả tiền đền bù đường điện Sơn Liên lên xóm Mang Ve, do Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển Quỹ đất huyện Sơn Tây thi công chi trả, hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất và hoa màu đã tạm ứng lần 1 là 50%; còn lại 50% chưa chi trả. Đề nghị BQLDA đầu tư và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây sớm chi trả tiền cho hộ dân.*

Trả lời:

Hiện tại công trình: Đường điện thấp sáng tuyến xóm ông Ngang – KDC Mang Ve, xã Sơn Liên đã được đơn vị thi công xây dựng hoàn thành và được Công ty điện lực Quảng Ngãi kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục trụ điện và các thiết bị theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên theo cam kết thỏa thuận đóng điện giữa BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Công ty Điện lực Quảng Ngãi phải có Quyết định thu hồi đất của UBND huyện đối với từng thửa đất của hộ dân đang canh tác và Quyết định giao đất của UBND tỉnh giao BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện để triển khai thi công xây dựng. Đến nay công tác thu hồi đất vẫn chưa thực nên Công ty Điện lực Quảng Ngãi chưa thể đóng điện đưa vào sử dụng.

Trong quá trình đo đạc diện tích đất của từng hộ dân. BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện đã phối hợp với UBND xã Sơn Liên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi Chi nhánh khu vực Sơn Hà – Sơn Tây và đơn vị tư vấn kiểm tra lập biên bản xác nhận 18 hộ/28 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng ranh giới và diện tích canh tác của các hộ gia đình, cá nhân và đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi.

Ngày 27/8/2024 UBND xã Sơn Liên ban hành tờ trình số 48/TTr-UBND về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng ranh giới và diện tích canh tác của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây. Ngày 01/10/2024, Phòng tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 08/TBTNMT kết luận của đồng chí Lê Kim Thanh, Phó Trưởng phòng TN&MT tại cuộc họp làm rõ một số nội dung về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Đường điện thấp sáng tuyến xóm ông Ngang - KDC Mang Ve, xã Sơn Liên; Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây.

Qua kiểm tra, xác minh cụ thể từng trường hợp Giấy chứng nhận theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 (*Điều 33. Đăng ký biến động; Điều 152. Đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp*). Đối với trường hợp 18 hộ/28 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng ranh giới và diện tích canh tác của các hộ gia đình, cá nhân không thể chỉnh lý biến động, đính chính.

Để có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ và phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân sớm nhất, UBND huyện sẽ chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng ranh giới và diện tích canh tác, để có cơ sở lập phương án phê duyệt, tiến hành chi trả cho hộ dân.

5. Cử tri xã Sơn Liên: Đề nghị xây dựng lại sân bóng đá cho thôn Tang Tong vì sân bóng đá của thôn Tang Tong đã bị thu hồi để xây dựng điểm định canh, định cư tập trung thôn Tang Tong, Xã Sơn Liên.

Trả lời:

Hiện tại công trình: Điểm định canh, định cư tập trung thôn Tang Tong, xã Sơn Liên đã cơ bản thi công hoàn thành các hạng mục (*quy mô công trình đầu tư 30 lô đất tái định cư và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết như cấp điện, cấp nước, đường giao thông, hệ thống thoát nước...*), UBND xã Sơn Liên

đang ra soát, đánh giá danh sách các hộ dân đủ điều kiện được vào khu dân cư mới, đảm bảo tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vị trí bãi thải của công trình đã được chủ đầu tư chọn để xây dựng lại sân bóng đá cho bà con trong thôn Tang Tong (vì trước đây trong phạm vi công trình đã có sân bóng đá).

Qua kiểm tra thực tế đơn vị thi công chưa hoàn thiện bề mặt sân bóng nên Chủ đầu tư đã tổ chức làm việc với đơn vị và yêu cầu đơn vị hoàn thiện mặt sân đảm bảo cho bà con chơi bóng đá được. Dự kiến sẽ bàn giao công trình: Diêm đình canh, định cư tập trung thôn Tang Tong, vào tháng 12/2024, sẽ đảm bảo có sân bóng đá cho bà con theo kiến nghị của nhân dân trong thôn Tang Tong.

V. Lĩnh vực đất đai

1. Cử tri thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện đất còn lại chưa thu hồi hết đất khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại dự án công trình: Thủy điện Sơn Tây trên địa phận xã Sơn Tân. Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico – Quảng Ngãi triển khai thực hiện dự án năm 2014 và được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao đất vào năm 2016, 2018 (theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 29/7/2016, Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi), UBND xã Sơn Tân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay các đơn vị có thẩm quyền chưa giải quyết việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vì vậy kính mong các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm việc cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian sớm nhất.

Trả lời:

Nội dung trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND xã Sơn Tân, tham mưu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện (Công văn số 1974/UBND ngày 23/7/2024; Công văn số 2598/UBND ngày 27/9/2024). Đến ngày 05/8/2024, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Sơn Hà- Sơn Tây có báo cáo số 51/BC-CNKVSHST thì hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi GPMB dự án: Thủy điện Sơn Tây chưa nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Sơn Hà - Sơn Tây. Ngày 16/10/2024, UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 2753/UBND chỉ đạo UBND xã Sơn Tân phối hợp với Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico – Quảng Ngãi rà soát, làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh khu vực Sơn Hà - Sơn Tây kiểm tra rà soát hồ sơ có liên quan để thực hiện giải quyết cho công dân theo nội dung đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Đề nghị UBND xã Sơn Tân sớm phối hợp thực hiện.

VI. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

1. Cử tri thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân: Kiến nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo hai đơn vị Viễn thông đóng trên địa bàn huyện Sơn Tây (Vinaphone; Viettel) khẩn trương tháo dỡ trụ bê tông và hệ thống dây dẫn bị xiêu vẹo đang ngã xuống đường vào khu dân ở trước nhà bà Đinh Thị Gó tại khu dân cư Ka Mang 2, thôn Ra Nhua. Năm 2023, UBND xã Sơn Tân đã gửi công văn đề nghị hai

đơn vị Viễn thông kiểm tra hiện trường để có biện pháp khắc phục, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xử lý để cử tri kiến nghị nhiều lần.

Trả lời:

Qua rà soát tại nhà bà Đinh Thị Gó, khu dân cư Ka Mang 2, thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tây đã làm việc với 02 Dịch vụ Viễn thông VNPT và Viettel; Qua đó, trụ chống bê tông cấp quang trước nhà bà Đinh Thị Gó là của Dịch vụ Viễn thông Viettel; đơn vị này cũng đã làm việc trực tiếp với chủ nhà và hình thức khắc phục là trồng lại trụ chống bê tông cấp quang trong thời gian sớm nhất để người dân an tâm trong mùa mưa bão.

2. Cử tri xã Sơn Long: Hiện nay các Trường học trước đây ở 4 thôn trên địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Tây sau khi xây dựng trường mới thì toàn bộ số lượng học sinh đều tập trung về học tại điểm trường chính; các trường cũ bỏ hoang không sử dụng và một số trường ở sát trực tiếp với nhà dân. Nhân dân đề nghị UBND, Sở GD&ĐT tỉnh sớm có Quyết định, hướng dẫn cụ thể cho phép nhân dân được mua, thanh lý lại một số trường cũ nằm sát bên cạnh nhà của người dân, để quá lâu hư hỏng lãng phí tiền của Nhà nước.

Trả lời:

Hiện trên địa bàn xã Sơn Long có 04 điểm trường không còn sử dụng do dồn ghép học sinh về trường chính, cụ thể: Trường Mầm non Đăk Ra Pân xã Sơn Long có 2 điểm và Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long có 2 điểm.

Trong 04 điểm trường trên có 02 điểm trường đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (*điểm trường TĐ 21 của Trường MN Đăk Ra Pân xã Sơn Long và điểm trường Thôn Ra Pân của Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long*), và 02 điểm trường UBND huyện đang trình Sở Tài chính tỉnh phê duyệt phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (*điểm trường TĐ 19 của Trường MN Đăk Ra Pân xã Sơn Long và điểm trường thôn Mang Hin của Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long*).

Hiện UBND huyện đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh bán đấu giá các tài sản trên. Việc Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017.

3. Nhân dân thôn Tà Vay, xã Sơn Long đề nghị Sở truyền thông và Thông tin tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ hạ trụ phát sóng Đài truyền thanh tại thôn Tà Vay để nhân dân được nghe, tiếp cận được các tin tức, thời sự...

Trả lời:

Nhằm đảm bảo các hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện; UBND huyện Sơn Tây đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 14/3/2024 về việc thực hiện Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin trong Dự án 6 thuộc Chương

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2024; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 về việc phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2024 cho phòng Văn hoá và Thông tin để thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (*tăng cường cơ sở vật chất cho đài truyền thanh xã*) với tổng kinh phí là 300.300.000 đồng để lắp đặt 05 cụm loa trên địa bàn xã Sơn Long (*trong đó có thôn Tà Vay*); Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Vì vậy, người dân thôn Tà Vay xã Sơn Long nói riêng và tất cả người dân xã Sơn Long nói chung sẽ được nghe, tiếp cận được các tin tức, thời sự trong thời gian đến.

VII. Lĩnh vực điện

1. Cử tri thôn Nước Tang, xã Sơn Bua: Đề nghị làm đường điện năng lượng mặt trời từ KDC Nước Niêm đi qua Làng thanh niên lập nghiệp.

Trả lời:

Vấn đề này thuộc thẩm quyền của xã Sơn Bua và đã được lãnh đạo UBND xã Sơn Bua trả lời tại buổi tiếp xúc với bà con Nhân dân cử tri, cụ thể kiến nghị làm đường điện năng lượng mặt trời từ KDC Nước Niêm đi qua Làng thanh niên lập nghiệp của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí ngân sách xã còn hạn chế, còn nhiều nội dung cấp thiết phải đầu tư, do vậy chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng công trình điện chiếu sáng cho nhân dân. UBND xã sẽ bảo lưu ý kiến của cử tri và hàng năm sẽ bố trí kinh phí phù hợp đầu tư điện thắp sáng những vị trí nào cần thiết nhất, phù hợp nhất, tránh lãng phí nguồn lực sau đầu tư.

2. Cử tri thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu kiến nghị hiện nay khu dân cư Làng Ôi thôn Tà Vinh có 03 vị trí với 05 trụ điện cao thế đường dây thấp gần trên mái nhà gây nguy hiểm. Vì vậy cử tri kính mong công ty điện lực Sơn Hà tiếp tục quan tâm nâng cấp đường dây điện cao thế tại 03 vị trí như đã đề xuất.

Trả lời:

Điện lực Sơn Hà đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường tại đường dây 22kV nhánh rẽ Sơn Tinh xuất tuyến 473T2.SHA, khoảng cách pha – đất của dây dẫn tại các khoảng cột 93/42 – 93/43 và 93/43 – 93/44 (vị trí cử tri kiến nghị) lần lượt là 9,60 mét và 7,66 mét, đảm bảo ≥ 07 mét theo quy định tại mục II.5.107, Phần II, Quy phạm trang bị điện 2006 (Đường dây trên không đi qua khu vực đông dân cư).

Tại hiện trường khoảng cột 93/42 – 93/43, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ ông Đinh Văn Rạc đang làm nhà dưới đường dây 22kV (công trình đang triển khai đổ cột, làm sàn). Việc xây dựng nhà dưới đường dây nêu trên đã vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Đồng thời, hành vi nêu trên cũng tiềm ẩn nguy cơ cao sẽ xảy ra tai nạn điện do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện đối với tuyến đường dây 22kV, gây thiệt hại về người và tài sản, gây sự cố lưới điện làm gián đoạn cung cấp điện cho khu vực các xã Sơn

Tân, Sơn Màu, Sơn Tinh. Điện lực Sơn Hà sẽ phối hợp với UBND xã Sơn Màu thực hiện các thủ tục để xử lý vi phạm theo quy định.

XIII. Lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt

1. Cử tri thôn Mang Tà Bê, xã Sơn Bua: Đề nghị đầu tư nước sinh hoạt xóm Ông Cốt khu dân cư Nước Đót.

Trả lời:

Trên địa bàn xã Sơn Bua đang được đầu tư công trình Hệ thống NSH thôn Mang Tà Bê. Do Ban QLĐTXD&PTQĐ huyện Sơn Tây chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Công trình này sẽ phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thôn Mang Tà Bê (trong đó có xóm ông Cốt KDC Nước Đót). Dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2025.

2. Cử tri thôn Nước Kìa, xã Sơn Tinh: Kiến nghị với HUBND huyện đầu tư xây dựng mới đập thủy lợi phục vụ nước tưới cho 2 cánh đồng Y Peo và KRon. Hiện nay 2 cánh đồng này thiếu nước sản xuất, vì đang dùng chung đập thủy lợi Xà Ruông xã Sơn Tinh.

Trả lời:

Đầu tư xây dựng đập thủy lợi là nhu cầu thiết thực, là yếu tố cốt lõi trong việc đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân nông thôn. Tuy nhiên đầu tư phải đem lại hiệu quả và lợi ích trong sản xuất nông nghiệp phải tương ứng với số tiền đầu tư. Trước mắt thì hộ dân tiếp tục tận dụng nguồn đập thủy lợi Xà ruông. UBND xã Sơn Tinh kiểm tra, rà soát lại diện tích tưới của 2 cánh đồng Y Peo và KRon về diện tích tưới, số hộ hưởng lợi và dự kiến nguồn lực đầu tư...nếu đảm bảo sẽ bổ sung vào kế hoạch trung hạn theo quy định của Luật đầu tư công.

IX. Lĩnh vực khác

1. Cử tri xã Sơn Long: Hiện nay Hội đặc thù của xã như: Hội chất độc màu da cam (Dioxin), không nhận được Quyết định chuẩn Y chức danh từ lãnh đạo cơ quan cấp trên; do đó Hội này đến nay hoạt động không nhận được phụ cấp. Đề nghị huyện sớm có Quyết định chuẩn Y cho Hội nêu trên để Tài chính - Kế toán xã có cơ sở rút tiền chi trả phụ cấp cho Hội.

Trả lời:

Ngày 24/8/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1677/UBND về việc tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp trên địa bàn huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 10/11/2023 UBND huyện ban hành Công văn số 2357/UBND đôn đốc tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp trên địa bàn huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2023-2028 (lần 2). Nội dung tại điểm 1, Công văn số 2357/UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện chỉ đạo: Chủ tịch UBND các xã khẩn trương chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 và gửi hồ sơ về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) **trước ngày 15/11/2023**. Nhưng đến thời điểm quy định UBND xã Sơn Long chưa gửi hồ sơ về UBND huyện, dẫn đến UBND huyện không có cơ sở

chỉ đạo các đơn vị phụ trách thực hiện. Chính vì vậy mà hồ sơ Hội chất độc da cam/Dioxin của xã Sơn Long chưa được phê chuẩn.

2. Cử tri xã Sơn Lập: Ý kiến việc chuyển cán bộ cấp xã (các chức danh bầu cử) sang công chức cấp xã hiện nay theo các Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ đối với địa phương là rất khó thực hiện chuyển đổi; Kính đề nghị các cấp nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (cơ bản như tại Điều 6 của Thông tư 13/2019/TTBNV quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt)

Trả lời:

Vấn đề này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị với Bộ Nội vụ và được trả lời tại Công văn số 6467/BNV-VP ngày 11/10/2024, cụ thể như sau: Việc thực hiện chế độ, chính sách về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, theo đó tại khoản 11 Điều 1 Nghị định đã sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức cấp xã và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung trả lời các vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND huyện, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- TT HĐND, UBND các xã;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đình Trường Giang